

ข้อเสนอแนะในการดูแลของเครื่องประดับทั้งสแตน

วิธีการดูแลเครื่องประดับทั้งสแตนแล้วหรือยัง?

เครื่องประดับทั้งสแตนเป็นแล้วสิ่งที่ใหม่ล่าสุดในเครื่องประดับ

แต่ก็มีคุณภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นที่ช่วยให้การแบบหาตัวจับยากความงามและการออกแบบ

แต่ไม่ทุกคนรู้ว่าของขวัญที่ซ่อนอยู่ของโลหะที่ยอดเยี่ยมนี้

ในขณะที่เครื่องประดับทั้งสแตนมากทนทานและแข็งแรงก็ต้องการการดูแลมากขึ้นไป!

ใช้ทั้งสแตนคาร์ไบด์เครื่องประดับหมายถึงการบำรุงรักษาน้อยมาก

แต่มันไม่ได้หมายความว่า你不ควรทำกิจวัตรการดูแลเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

หากคุณมีแหวนทั้งสแตนอันงดงามและเป็นกังวลเกี่ยวกับวิธีการดูแลมัน ไม่ต้องกังวลใด ๆ เพิ่มเติม

ทั้งสแตนที่มีคุณภาพทางกายภาพของมันที่เหนือกว่าสามารถทำให้แหวนเหล่านี้ไม่หวั่นไหว

ถ้าแหวนของคุณเป็นจริงหรือทั้งสแตนทั้งสแตนคาร์ไบด์แหวนทำความสะอาดและดูแลง่ายมากเพราะมัน

จะล้างแปรงปลั๊กสไตลตลอดไป แต่มันสามารถสะสมลายนิ้วมือและรอยต่างอาจจะ

รับตัวเองผ่านนุ่มหรือผ้าขัดเครื่องประดับซึ่งจะดูแลงานพิมพ์ที่น่ารำคาญและรอยต่าง

ในการดูแลเครื่องประดับทั้งสแตน,

คุณสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนและเช็ดด้วยเศษผ้านุ่มเรียบเนียน,

คุณไม่ควรเก็บเครื่องประดับทั้งสแตนของคุณต่อไปถึงเพชรเป็นเพชรเป็นสิ่งเดียวที่จริงๆสามารถเกาทั้งสแตน

เครื่องประดับ

เครื่องประดับทั้งสแตนเป็นเรื่องง่ายที่จะรักษา ผ่านนุ่ม ๆ จะนำมาออกเสร็จสดใสเดิม

ในกรณีส่วนใหญ่แปรงสีฟันและน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ขัดสีอ่อนจะกลับเป็นเงามัน

หลีกเลี่ยงการทำทำความสะอาดด้วยสารเคมีรุนแรงและไม่ออกในการทำความสะอาดอัลตราโซนิคมานานกว่าสองนาทีก่อน

มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นที่เครื่องประดับทั้งสแตนได้ตั้งใจลูบขึ้นกับสิ่งอื่นด้วยโลหะและส่วนหนึ่งของวัสดุที่ได้แนบมาด้วยตนเองก็จะเครื่องประดับทั้งสแตน

ค้นหาตัวเองแปรงฟันนุ่มและใช้จำนวนน้อยสบู่เหลวอ่อน

ค่อยๆ แปรลงโลหะต่างประเทศจากเครื่องประดับทั้งสแตนของคุณ ให้แน่ใจว่าจะล้างสบู่ออก pat
แห้งด้วยผ้านุ่มและเครื่องประดับทั้งสแตนของคุณคือเป็นดีใหม่

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสแตนเมื่อแม็กซ์, (<http://www.chinatungsten.com>)

หากคุณมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ใด ๆ โปรดส่งอีเมลถึงเรา: sales@chinatungsten.com
หรือโทรหาเราโดย: 0086 592 512 9696, 0086 592 512 9595
เราเป็นที่บริการของคุณอยู่ตลอดเวลา